

# THÊM 301 CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Y TẾ, GIÁNG VIÊN, SINH VIÊN Y THÁI BÌNH LÊN ĐƯỜNG CHI VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

## Mang theo niềm tin chiến thắng



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị phòng, chống dịch trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y tế, giảng viên, sinh viên y tế, nguyện lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. Với kinh nghiệm từ những lần chi viện trước, lần này, ngành Y tế Thái Bình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt.

### Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo

Đoàn Thái Bình chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch đợt này có 301 người, gồm 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 250 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đây là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.

### Sẵn sàng lên đường vào sáng ngày 25/8

Trước ngày lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch, bác sĩ Đặng Ngọc Hùng, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương chia sẻ: Khi dịch bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi đã chuẩn

bị tâm thế sẵn sàng lên đường tới bất kỳ tỉnh, thành phố nào cần hỗ trợ. Thời điểm này, tuy tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp nhưng tôi tin rằng khi tất cả người dân đồng lòng, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Chuyển đi này chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Cùng chung suy nghĩ, bác sĩ Lê Văn Dũng, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tâm sự: Bản thân tôi xác định khi xung phong vào tâm dịch sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi được vợ con và bố mẹ hai bên ủng hộ, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ nên đến thời điểm này mặc dù có chút lo lắng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức với tất cả kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao, dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi.

Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong hai ngày 23 - 24/8, chúng tôi tổ chức đóng gói các loại thuốc men thiết yếu, nước súc miệng và các trang thiết bị phòng, chống dịch cho 245 sinh viên của Trường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này.

### Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình



Về chủ trương, chính sách, trong đêm ngày 24/8, tỉnh Thái Bình sẽ có những chuyến hàng lương thực, thực phẩm hỗ trợ lực lượng y tế của tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ ở tâm dịch. Bên cạnh đó, hỗ trợ mỗi cán bộ, sinh viên tham gia chi viện đợt này 5.000.000 đồng; gửi tặng quà nhân dịp tết Trung thu cho các thành viên của đoàn cũng như một số thuốc men thiết yếu để tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Song song với đó, ngành Y tế Thái Bình đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch cho đoàn Thái Bình.

### Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bái, Phó Hiệu trưởng phụ trách Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Các cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang, tuy nhiên tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh khác rất nhiều, sẽ vất vả hơn. Chúng tôi đã động viên, căn dặn các sinh viên về chuyên môn, tự tin thể hiện những kỹ năng đã được nhà trường trang bị, bảo đảm an toàn với quân áo bảo hộ và thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Cùng với đó, các em cần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### Em Vũ Thị Hồng Chuyên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Lúc đầu, khi biết em đăng ký tình nguyện lên đường tham gia phòng, chống dịch, bố mẹ em không ủng hộ; tuy nhiên, sau thời gian ngắn giải thích thì bố mẹ đã đồng ý em rất nhiều, đồng thời chuẩn bị cho em những vật dụng thiết yếu khi vào tâm dịch. Về bản thân, mặc dù đã có kinh nghiệm khi tham gia công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đề nhưng em cũng thấy lo lắng bởi dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, em và các bạn sẽ vận dụng hết kiến thức và khả năng của mình để góp phần nhỏ bé sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đây là những sinh viên đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh. Tuy nhiên, đợt chi viện lần này có mức độ nguy hiểm cao hơn nên trước khi các em lên đường chúng tôi đã động viên, nhắc nhở và hướng dẫn các em các biện pháp cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Hơn lúc nào hết, rất cần có sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức của các thành viên trong đoàn để hỗ trợ, giúp Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn cam go, góp phần nhanh chóng khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với 301 cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y tế lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đợt này, Thái Bình đã có 711 cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y tế góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu" đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nêu cao trong một cuộc chiến mới - cuộc chiến không tiếng súng bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân dân.

DẶNG ANH - TRẦN TUẤN

# Cựu chiến binh nêu gương sáng trên tuyến đầu chống dịch

Thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) từ tỉnh tới cơ sở luôn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hình ảnh những người lính Cựu Hồ tuổi đã cao không quản ngại khó khăn, vất vả tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần khống chế, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.



Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tham gia chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB tỉnh đã tích cực tuyên truyền Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch tới toàn thể cán bộ, hội viên, cựu quân nhân; tổ chức kỷ cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, 100% cán bộ chủ chốt của Hội từ tỉnh tới cơ sở tham gia ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp; nhiều cán bộ, hội viên tham gia phát tờ rơi, tổ tuyên truyền lưu động, các tổ tư vấn về ANTT, ATGT, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Chỉ đạo hội CCB các xã, thị trấn kích hoạt các tổ tư vấn về ANTT, ATGT với gần 3.500 hội viên tham gia. Hội CCB huyện chỉ đạo các cấp hội tập trung làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo đảm ANTT, ATGT tại những tuyến đường chính, các bến đò, phà qua sông, nơi tập trung đông người có nguy cơ lây nhiễm cao; làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân tại những khu vực phải tiến hành cách ly y tế. Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên cấp phát hơn 144.300 khẩu trang y tế và 500 chai dung dịch sát khuẩn, góp phần khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các chỉ hội trưởng CCB và thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp đã có mặt tại những nơi khoanh vùng, giãn cách xã hội tại các phòng, chống dịch. Hội CCB các xã có dịch kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên trong vùng cách ly y tế các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn. Hội CCB các huyện, thành phố phân công hơn 2.300 cán bộ, hội viên tham gia phối hợp trực tại 267 chốt kiểm soát dịch Covid-19. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã vận động ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng, ủng hộ hơn 12.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn trị giá 50 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TIẾN DAT

# Tập trung cao độ phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Qua kiểm tra trên đồng ruộng, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại khác đang phát sinh với mật độ cao, diện phân bố rộng trên diện tích lúa mùa ở hầu hết các huyện, thành phố, có nguy cơ giảm năng suất nghiêm trọng hoặc không cho thu hoạch nếu không tổ chức phòng, trừ kịp thời.

Ngay sau cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sâu bệnh hại lúa mùa và các giải pháp chỉ đạo, huyện Thái Thụy đã khẩn trương tổ chức họp tới các xã, thị trấn; ban hành chỉ thị, công điện yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại nhằm bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Vụ mùa năm 2021,



Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Hưng Hà kiểm tra mật độ trứng sâu đục thân trên đồng ruộng.

sâu đục thân hai chấm có mật độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 - 3 lần, diện phân bố rộng, tập trung tại các xã phía Bắc huyện, có diện tích lúa trở sớm như Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Văn, Thụy Bình, Dương Phúc, Thụy Trinh, Hồng Dũng và một số xã khu Nam huyện như Sơn

Hà, Dương Hồng Thủy, Hòa An, Thái Giang... Dự tính, thời gian sâu non nở rộ kéo dài từ ngày 24/8 - 7/9, gồm 2 cao điểm, cao điểm 1 từ ngày 24 - 28/8, chiếm khoảng 75% sâu non; cao điểm 2 từ ngày 3 - 7/9, chiếm 25% sâu non, trùng với thời kỳ lúa làm đòng, trở bông. Vì vậy, sâu non

đợt này sẽ gây thui đòng, bông bạc cho toàn bộ diện tích lúa trở trước ngày 15/9 nếu không có biện pháp chỉ đạo, phun trừ quyết liệt, kịp thời. Trước tình hình trên, UBND huyện đã phát động chiến dịch phun thuốc trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 26 - 30/8 cho toàn bộ

diện tích lúa mùa, trong đó diện tích lúa trở trước ngày 15/9 và những ruộng có mật độ cao phòng, trừ sâu đục thân hai chấm là chính, diện tích trở sau ngày 15/9 tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ là chính.

Huyện Quỳnh Phụ phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 25 - 29/8, trong đó, những vùng có mật độ sâu cao, ổ trứng từ 0,5 - 1 ổ/m<sup>2</sup> trở lên cần theo dõi, khoanh vùng để phun, trừ lại lần 2 sau lần 1 từ 7 - 10 ngày. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đây là đợt phòng, trừ sâu bệnh quan trọng quyết định đến năng suất lúa vụ mùa năm 2021; do vậy, nếu xã, thị trấn nào tổ chức phòng, trừ không tốt, để sâu bệnh hại làm giảm năng suất, sản lượng lúa mùa thì lãnh đạo địa phương, HTX phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham

mưu cho huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý các vi phạm, không để thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh. Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn phân hóa đòng, một bộ phận nhỏ đã bắt đầu trở bông. Dự kiến, lúa trở bông tập trung từ ngày 5 - 15/9. Ông Mai Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Sâu đục thân hai chấm phát sinh trên đồng ruộng với mật độ rất cao, gấp 4 - 5 lần so với cùng kỳ nhiều năm, diện phân bố rộng tương tự vụ mùa năm 2014. Có khoảng 50.000ha lúa mùa của các huyện: Hưng Hà, Đông

Hung, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư và thành phố Thái Bình có nguy cơ bị sâu đục thân hai chấm gây hại, làm giảm năng suất nghiêm trọng nếu không tổ chức phòng, trừ kịp thời. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 50 - 70 con/m<sup>2</sup> xuất hiện trên lúa mùa của các huyện Tiền Hải, Kiến Xương gây hại trực tiếp là đòng và lá công năng. Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 24 - 29/8; lịch ruộng, trừ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày tùy tình hình thời tiết và sâu bệnh của từng địa phương. Tuy nhiên, những vùng có nguồn sâu đục thân hai chấm cao, mật độ ổ trứng

từ 0,5 - 1 ổ/m<sup>2</sup> trở lên cần khoanh vùng để phòng, trừ lại lần 2 sau lần 1 từ 7 - 10 ngày.

Trong bối cảnh các ngành sản xuất trong tỉnh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ mùa nói riêng có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm vai trò "bệ đỡ" của nền kinh tế. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các công điện khẩn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa; vì vậy, các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại theo chỉ đạo của tỉnh, khuyến cáo của ngành chuyên môn.

NGÂN HUYỀN

Sâu, bệnh hại	Thuốc khuyến cáo
Sâu đục thân hai chấm	Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Voliam Targo 063 SC,...
Sâu cuốn lá nhỏ	Takumi 20WG, Ammate 150EC, Clever 150SC (300WG), Obaone 95WG, Indogold 150SC,...

(CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT)